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Bjarni Þóroddsson

Frá: Vigdís Hauksdóttir

Sent: mánudagur, 28. janúar 2019 12:38

Til: Borgarráðsgögn; Þórdís Lóa Þórhallsdóttir

Efni: Borgarráðsfundur 

Flokkar: Grænn flokkur

Góðan dag  
Ég óska eftir því að fjármálastjóri Reykjavíkur komi á næsta borgarráðsfund til að gera grein fyrir 73 milljóna 
umframgreiðslu á Nauthólsveg 100/Bragginn án heimildar  
 
Eins óskast rædd og afgreidd tillaga Miðflokksins og Flokks fólksins að fá tafarlaust dómskvaddan matsmann til að 
meta virði framkvæmda á Nauthólsvegi 100/Bragginn  
 
 
Með bestu kveðju  
Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi Miðflokksins  

 

__________________________________ 
Reglur um trúnað í tölvupóstsamskiptum: http://www.reykjavik.is/trunadur 

Leiddu hugann að umhverfinu áður en þú prentar út þennan tölvupóst. Prentaðu á báðar hliðar í svarthvítu ef 
nauðsyn krefur. 


